

# ระดมปิดช่องโหว่ต้นกิ้นเงิน

## ● เปิดเสียงเตือนภัยถึงชาวบ้าน



น.ส.ชญาดี ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวทางการจัดการเรื่องหลอกลวงประชาชนรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะแอปเงินกู้ของธปท. ซึ่งเป็นภัยการเงินอย่างหนึ่ง โดยธปท.ได้ประสานทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดูแลเรื่องข้อความเอสเอ็มเอสมาทางมือถือในลักษณะหลอกลวง แต่ยอมรับว่าแม้จะมีการปิดกั้นเอสเอ็มเอส แต่มีจลาจลได้เปลี่ยนเบอร์มือถือนำไปหลอกลวงอยู่เรื่อย ๆ

นอกจากนี้ ธปท.ยังทำงานร่วมกับทางตำรวจ ให้ข้อมูลการหลอกลวงมาโดยตลอด ทำให้หลังจากนี้จะต้องเร่งสื่อสารและแจ้งเตือนให้ข้อมูลเหล่านี้ถึงประชาชนให้ได้รับความรู้เรื่องการหลอกลวงมากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงการแจ้งเตือนสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ และประชาชนหลายรายจำเป็นต้องได้เงินกู้เพื่อมาใช้ช่วยในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีจลาจลอาศัยจังหวะเวลาที่ประชาชนลำบากมาหลอกลวงซ้ำเติม

ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนต้องระวังคือมีจลาจลซึ่งจะมีอุบายให้เกิดความกลัวและความโลภ เช่น บัญชีถูกอายัดให้มาเงินมาเป็นค่าดำเนินการ, แอปอ้างชื่อว่ามีความคิด, ส่งสินค้ามาจากต่างประเทศ และต้องมีค่าธรรมเนียม ซึ่งในเรื่องนี้ ธปท.ได้ประสานหารือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทย ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าตนเองรับทราบ และมีแจ้งเตือนตามเสียงตามสายของชุมชน และตามตลาดด้วย

ขณะที่วิธีสังเกต ให้ประชาชนดูจากหากมีจลาจลอ้างถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น ธปท. ธนาคารพาณิชย์ หรือกระทรวงพาณิชย์ ให้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานนั้นจริง ๆ หรือโทรฯ ไปยังเบอร์ของหน่วยงานนั้น

หากเป็นสถาบันการเงินให้ตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์สถาบันการเงิน และหน้าเว็บไซต์ของ ธปท. หรือเพจเฟซบุ๊ก จะมีข้อมูลข่าวสารปรากฏแจ้งอยู่ และสามารถเข้าไปดูผู้ให้บริการ สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจริง จะเรียกว่า ไวท์ลิสต์ ซึ่ง

จะสามารถป้องกันภัยหลอกลวงนี้ได้

ขณะเดียวกันประชาชนต้องมีสติ และติดตามกลโกงอยู่เรื่อย ๆ โดยต้องไม่หลงเชื่อกับการแอบอ้างชื่อภาครัฐ ไม่ให้โอนเงินไปก่อน และต้องดูเกี่ยวกับเรื่องเวลา หากมีจลาจลอ้างว่าต้องรีบโอนเงินมาด่วน เพื่อให้ได้รับเงินกู้ในทันที อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด และมีอีกกลุ่มที่กำลังเป็นกระแสคือ หลอกลวงในรูปแบบลงทุนคริปโตเคอเรนซี เป็นแบบแชร์ลูกโซ่ ต้องระวังไว้ให้ดี

“ธปท.คงจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น และต้องให้ประชาชนมีสติ ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนถูกหลอกไปเปิดบัญชี เรียกว่าบัญชีม้า หลอกให้เปิดบัญชีและรับเงินเป็นค่าจ้างเปิด โดยมีจลาจลพวกบัญชีเงินฝากนั้นไปแอบอ้างให้เป็นตัวกลาง ทางผ่านของเงินที่หลอกลวง ทำให้จับตัวได้ยากมากขึ้น ประชาชนที่เปิดบัญชีนั้นไม่รู้ตัวว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือไปแล้ว หากประชาชนมีข้อสงสัยติดต่อทางได้เบอร์ 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) หรือคลิกลิงก์ตามหน้าเว็บไซต์ ธปท.เข้าถึงผู้ให้บริการสินเชื่อบริการไม่ถูกหลอก”.



## วันดี

ค วันหลังจากงานสัมมนา “ศักยภาพ ESPORTS ไทย สู่อุตสาหกรรม วิถีชีวิตยุคดิจิทัล” จัดโดยหนังสือพิมพ์มติชน สะท้อนถึงทิศทางกีฬาในสนามเทคโนโลยีดิจิทัล จากนี้เป็นอย่างไรร

เปิดน่านมุมมองจากภาครัฐและเอกชน โดย ชัยวุฒิ ธนาคนานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ว่า “ยืนยันรัฐบาลให้การสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตอย่างเต็มที่ พร้อมดันไทยขึ้นแท่นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอีสปอร์ต สร้างอีโคซิสเต็ม รองรับให้ทั้งผู้เล่นเกม ผู้สร้างเกม ให้พัฒนาไปสู่ระดับโลกได้..”

หลังจบงานและทักทายผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมงาน ก่อนกลับก็ได้เห็น โดรรัตน์ วิริยะศิริกุล



รักษาการเลขาธิการ กสทช. และ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช.สายงานโทรคมนาคม ร่วมวงพูดคุยกับทันชัยวุฒิด้วยท่าทางซีเรียส

ก็ได้ยินแว่วๆ ว่า เร่งแผนนำสายไฟ-สายสื่อสารสายไฟระโยงระยางเต็มไปหมดตามถนน ซอก ซอย ที่เกรงว่าจะเกิดอันตราย ให้ลงดินทั้งหมด ตกเย็นวันเดียวกัน DES เผยแพร่ว่าให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เอาสายลงใต้ดินรวม 6,000 กม. ภายใน 3 ปี

ถือเป็นวันดี เพราะวันเดียวกันนี้ รู้ถึงทิศทางเทคโนโลยีดิจิทัล และสะสางปัญหาที่มีกมมานานน...